



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งจะทำการขยายทอดตลาดในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขยายทอดตลาด เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และดำเนินการขยายทอดตลาด เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เงื่อนไขการขยายทอดตลาด ดังนี้

๑. การขายจะดำเนินการโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

๒. ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องไปแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือบริษัทสนธิหรือสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่มีสิทธิ์ เข้าเสนอราคาในการขยายทอดตลาดในครั้งนี้

๓. การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ ย่อมเสร็จสมบูรณ์เมื่อประธานคณะกรรมการขยายทอดตลาดแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผู้ขายยังไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าการขายยังดำเนินการอยู่ต่อไป และในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดจะขานราคาทีเสนอ ๓ ครั้ง สำหรับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการได้ขานราคาครั้งที่ ๓ แล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอราคาอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

การขยายทอดตลาดครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด ๑๒ รายการ โดยพิจารณาจากราคา “เหมารวมทุกรายการ” ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๔. ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ ทันทีหรือวางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ ถ้าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะริบเงินค้ำมัดจำทันที และให้นำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ ไปดำเนินการขยายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง หากการขยายทอดตลาดต่อมาได้เงินสุทธิต่ำกว่าราคาที่ประมูลได้ ให้กับผู้ประมูลได้ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วน ที่ขาด

/๕.ผู้ประมูล


๕. ผู้ประมูลได้จะต้องนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด จำนวน ๑๒ รายการ ไปจาก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ให้เสร็จสิ้น ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และจะต้องแจ้งให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีทราบก่อน จึงจะนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพทั้งหมด จำนวน ๑๒ รายการ ที่ประมูลได้ออกจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ประมูลได้ต้องไม่ทิ้งเศษซากของพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าวไว้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ด้วย

๖. การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือเช็คธนาคารที่ธนาคารรับรองแล้วก็ได้ โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๗. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลในครั้งนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นวราราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ กองงานสนับสนุนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๒๓๔-๙๑๕๗ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายณรินทร์ คงพันธ์)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

บัญชีแนบท้ายประกาศ

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๒ รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	หน่วย
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน	๗	หลัง
๒	ตู้โทรศัพท์สาขา	๑	ตู้
๓	ชุดเครื่องขั้งไฟฟ้าดิจิทัล	๑	ชุด
๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU	๓	ตัว
๕	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU.	๗	ตัว
๖	พัดลมระบายอากาศ	๓	ตัว
๗	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	๕	ตัว
๘	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	๑	ตัว
๙	ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๑	ชุด
๑๐	ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงผู้ร่วมประชุม	๑	ตัว
๑๑	โต๊ะขนาด ๖ ที่นั่ง	๒	ตัว
๑๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑	ตัว